

KỶ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 4/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất, đồng thời tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Đối với nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực xây dựng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, phiên chất vấn đã có 61 đại biểu đăng ký, 36 đại biểu đã chất vấn, 1 đại biểu tranh luận trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Đặt vấn đề chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đại biểu Phan Đức Hiếu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cho biết, hiện nay ở Hà Nội có rất nhiều dự án nhà ở, dự án khu đô thị sau một thời gian sử dụng thì hạ tầng xuống cấp nhưng không thể nâng cấp. Qua phân tích của cử tri, điều này làm mất cảnh quan đô thị và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm rõ vấn đề này có thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng không và nếu có đề nghị Bộ trưởng làm rõ sẽ giải quyết như thế nào trong thời gian sắp tới.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính. Cùng với đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Công an, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Trần Khánh Thu nêu vấn đề: Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để kết nối với nền tảng tích hợp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia. Đây có thể coi là cuộc cách mạng đối với việc giải quyết mối quan hệ giữa người dân với các cơ quan nhà nước. Đối với ngành y tế, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hành hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân trong công tác khám chữa bệnh đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, việc tiếp cận với các ứng dụng này của người dân còn có những khó khăn do các nguyên nhân: cơ sở dữ liệu giữa các nền tảng chưa có sự hỗ trợ, liên thông; cơ sở hạ tầng, cơ sở đường truyền chưa bảo đảm; các cơ

sở y tế sử dụng đa dạng các phần mềm quản lý khác nhau và đặc biệt người dân không có đủ điều kiện để có các thiết bị hỗ trợ. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm rõ các giải pháp giúp người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, người già, người nghèo có thể thuận lợi tham gia tiếp cận các nền tảng số. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ hai, đồng thời tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực nội vụ. Kết thúc phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thông tin và truyền thông, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, lĩnh vực thông tin và truyền thông có vai trò rất quan trọng trong đời sống. Sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin đã có tác động rất lớn tới đời sống người dân và toàn xã hội. Tại phiên chất vấn, có 33 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi, 10 đại biểu phát biểu tranh luận. Còn 54 đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu, 3 đại biểu đăng ký tranh luận nhưng chưa được đặt câu hỏi, đề nghị gửi câu hỏi bằng văn bản theo quy định. Sau phần kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ hai, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực nội vụ gồm: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức,

viên chức và việc triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Việc ban hành các văn bản thực hiện quy định của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức; giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, xử lý vi phạm; nguyên nhân, giải pháp trước tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc gia tăng trong thời gian gần đây, nhất là lĩnh vực, vị trí địa bàn đông dân cư, chịu nhiều áp lực công việc (như viên chức y tế...). Việc bảo đảm biên chế cho ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu dạy - học; giải pháp giải pháp trước tình trạng khó khăn, bất cập của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố (về số lượng người làm việc, về chế độ, chính sách...), nhất là công chức cấp xã đời dư sau sắp xếp. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 4/11, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Nghị quyết số 18-NQ/TW là bước cụ thể hóa 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII đã đề ra về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị với nhiều nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm, tác động trực tiếp, toàn diện đến các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức. Sau khi ban hành, Nghị quyết được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thay đổi căn bản về hình thức, nội dung, phương pháp quản trị, học tập, phổ biến và tổ chức thực hiện, được các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân đánh giá cao, đồng tình ủng hộ. Sau 5 năm, lần đầu tiên toàn hệ thống chính trị đã thực hiện được mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm cấp trung gian, số lượng lãnh đạo, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố. Có thể khẳng định, Nghị quyết số 18-NQ/TW đã từng bước đi vào cuộc sống, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự - an toàn xã hội. Qua đó góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước, tăng dự trữ ngoại hối, bảo đảm các chỉ tiêu về bội chi và nợ công trong khi vẫn hướng tăng lương, lương hưu, trợ cấp người có công và các chính sách xã hội khác. Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu nhấn mạnh những kết quả đạt được, nhất là việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện các mô hình thí điểm; những hạn chế trong quá trình thực hiện; nêu một số kinh nghiệm trong quá trình thực hiện và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu ý kiến đánh giá cao dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, đồng thời khái quát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện Nghị quyết tại Thái Bình và kiến nghị một số nội dung để thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới. Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị bám sát các quan điểm chỉ đạo của Trung ương đồng thời phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết đề ra. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về việc thực hiện Nghị quyết. Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, công chức, viên chức, về phân cấp, phân quyền, vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Các địa phương cần chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng chính sách, bố trí kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

KIỂM TRA SẢN XUẤT...

(Tiếp theo trang 1)

đạt trên 2,8 tỷ kWh, đạt 81% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước trên 149 tỷ đồng. Công ty đang nỗ lực vận hành phát điện 2 tháng cuối năm bảo đảm mục tiêu, kế hoạch đặt ra và dự kiến nộp thêm vào ngân sách nhà nước trên 30 tỷ đồng. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp, đồng thời khẳng định tỉnh luôn hỗ trợ và đồng hành cùng các doanh nghiệp. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, tìm các giải pháp linh hoạt, sáng tạo để đẩy mạnh SXKD. Công ty TNHH Vạn tài thủy bộ Hải Hà cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thực hiện đúng, đủ, kịp thời các khoản thu, tiếp tục đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước. Công ty Nhiệt điện Thái Bình cần chủ động kế hoạch, đẩy mạnh SXKD nhằm gia tăng sản lượng điện trong năm 2023; tiếp tục duy trì chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên cũng như bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường; đồng thời bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước kịp thời, đầy đủ. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục chia sẻ, đồng hành để các doanh nghiệp hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch SXKD đã đề ra. Đồng chí tiếp thu một số kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị của tỉnh trong phối hợp giải quyết, tạo thuận lợi nhất cho hoạt động của các doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường tỉnh 454 (đường 223 cũ) đoạn từ thành phố Thái Bình đến cầu Sa Cao. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 454 (đường 223 cũ) đoạn từ thành phố Thái Bình đến cầu Sa Cao có tổng chiều dài gần 8km; trong đó, giai đoạn 1 triển khai xây dựng từ đầu tuyến đến nút giao với đường ĐH.13 dài 3,47km trên địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư. Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tại thành phố Thái Bình có chiều dài khoảng 1,27km, qua địa phận xã Vũ Chính và phường Trần Lâm với diện tích khoảng 1,53ha. Trong đó, đã hoàn thành GPMB diện tích đất nông nghiệp và tài sản trên đất với giá trị 3,91 tỷ đồng; kiểm đếm xong 130/130 hộ đất ở và phê duyệt 7 phương án GPMB với tổng giá trị khoảng 82,92 tỷ đồng; đang tổ chức lập phương án bồi thường, hỗ trợ di dời với 7 hộ đất ở còn lại có chiều dài 30m. Tại huyện Vũ Thư, tuyến đường qua địa phận xã Vũ Hội có chiều dài khoảng 2,2km với tổng diện tích khoảng 0,6ha. Trong đó, đã phê duyệt và chỉ trả xong đất hành lang giao thông giá trị 0,82 tỷ đồng; đã xác minh nguồn gốc đất, kiểm đếm tài sản 54/61 hộ đất ở và chỉ trả tiền hỗ trợ 30/61 hộ với số tiền 24,45 tỷ đồng. Hạ tầng lưới điện trên tuyến còn nhiều vướng mắc. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án thi công từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2023. Hiện đơn vị thi công đã hoàn thành nền mặt đường đến lớp thảm bê tông nhựa được khoảng 1km; hoàn thành đến lớp cấp phối đá dăm loại 2 được 2,6km; hoàn thành 10/11 công ngang đường; hoàn thành 2,5km rãnh dọc. Thi công hoàn thành móng trụ cầu, gác dầm và đổ mặt



Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại Công ty Nhiệt điện Thái Bình.

cầu đơn nguyên bên trái công trình cầu Cọi. Giá trị xây lắp ước đạt 69/137 tỷ đồng. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các địa phương, đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận sự vào cuộc tích cực của thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư trong quá trình triển khai thi công dự án, đồng thời yêu cầu các địa phương cần tập trung vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Đẩy mạnh

công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; lập phương án xử lý đối với các trường hợp có tình vi phạm, lấn chiếm hành lang giao thông và đất công cộng. Phấn đấu đến ngày 15/12/2022 hoàn thành GPMB giai đoạn 1 của dự án. Đối với đơn vị thi công, cần khẩn trương hoàn thành thi công trên các diện tích đã được bàn giao mặt bằng, bảo đảm chất lượng và kỹ thuật, phấn đấu đến tết dương lịch

năm 2023 sẽ thông tuyến giai đoạn 1, hoàn thành rải thảm bê tông nhựa lớp 1 để bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện trong quá trình lưu thông trên tuyến. Về giai đoạn 2 của dự án, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu huyện Vũ Thư cần khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng và các địa phương rà soát bản đồ, tiến hành trích lục và lên phương án kiểm đếm, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB phục vụ triển khai dự án.



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công cầu Cọi thuộc dự án tuyến đường tỉnh 454 đoạn từ thành phố Thái Bình đến cầu Sa Cao.

TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ...

(Tiếp theo trang 1)

bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Nhận diện và đấu tranh phân biệt các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước; thống nhất một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ

nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đánh giá đúng tình hình và rút ra các kinh nghiệm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân biệt các quan điểm sai trái, thù địch, từ đó đề xuất các biện pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân biệt các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng phát

huy sức mạnh tổng hợp tham gia đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường tuyên truyền thông tin tích cực, nâng cao nhận thức, tạo sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xác định vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin của các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân biệt các quan điểm sai trái, thù địch. Bám sát thực tiễn, chủ động triển khai đồng

bộ các giải pháp, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc... Kết luận hội thảo, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao ý kiến tham luận của các đại biểu. Các ý kiến đều có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, là những kinh nghiệm quý để các đơn vị trao đổi, học tập lẫn nhau; đồng thời, là tư liệu quý để Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo chung trên

địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh đề nghị các đại biểu nắm chắc các nhiệm vụ, giải pháp đã được chỉ ra tại hội thảo, trên cơ sở đó tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân biệt các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

THÀNH PHỐ Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,58%

Sáng ngày 4/11, UBND thành phố Thái Bình tổ chức họp nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2022. 10 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất ngành công nghiệp của thành phố ước đạt gần 22.400 tỷ đồng, tăng 17,58% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 11.500 tỷ đồng, tăng 18,91% so với cùng kỳ. Thành phố chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách nhà nước. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tiếp tục được tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện để án lắp đặt camera giám sát an ninh, để án cải tạo vỉa hè kết hợp hạ ngầm đường dây điện, cáp thông tin tại một số tuyến phố có quy hoạch xã hội hóa một phần vốn đầu tư. Để hoàn thành nhiệm vụ 2 tháng cuối năm, UBND thành phố tăng cường đối thoại giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp với chính quyền các cấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện các dự án. Đôn đốc triển khai thực hiện các đề án quản lý, phát triển đô thị. Tập trung chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an sinh xã hội. Triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Advertisement for COVID-19 testing services. It features a graphic with 'Covid-19' and 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19'. Below the graphic, it states 'Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 4/11' and provides contact information: 'Số điện thoại tiếp nhận các thông tin về dịch Covid-19' (0969.851.212, 0227.3640.786) and 'TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH' (0931.581.292, 0914.590.476, 0227.3831.885).